
BORGARRÁÐ 22. júlí 2021: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
asbest í húsnæði sem Reykjavíkurborg hefur til sölu í Gufunesi - R21070159

Óskað er eftir því að skoðað verði hvort að asbest sé að finna í því húsnæði sem 
Reykjavíkurborg hefur núna auglýst til sölu í Gufunesi.


